

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

**Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu
HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết
từ kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X trở về trước**

Thực hiện Điều 74, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, khảo sát, thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết từ kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X trở về trước.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KHÁI QUÁT VIỆC TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ TỪ KỲ HỌP THỨ BA TRỞ VỀ TRƯỚC

1. Các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ sáu

Tổng số ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X gồm 103 ý kiến, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông - Thủy lợi 25 ý kiến, kiến nghị (24,3%); Điện lực - Viễn thông 20 ý kiến, kiến nghị (19,41%); Đất đai - Tài nguyên - Môi trường 14 ý kiến, kiến nghị (13,6%); Nông - lâm nghiệp 14 ý kiến, kiến nghị (13,6%); Chế độ chính sách 08 ý kiến, kiến nghị (7,8%); Thông tin - Truyền thông: 04 ý kiến, kiến nghị (3,9%); Văn hóa, thể thao và du lịch 03 ý kiến, kiến nghị (2,91%); Lao động - Thương binh và xã hội, giảm nghèo 02 ý kiến, kiến nghị (1,94%); Y tế 02 ý kiến, kiến nghị (1,94%); Tư pháp 01 ý kiến, kiến nghị (0,9%); lĩnh vực khác 10 ý kiến, kiến nghị (9,7%).

Qua giám sát, việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tương đối tốt, chất lượng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri ngày càng được nâng lên, 103/103 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành trả lời, có phương án giải quyết cụ thể. Số ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết tương đối cao, đạt 98/103 ý kiến, kiến nghị (bằng 95,14%). Tại thời điểm giám sát vẫn còn 03 ý kiến đang giải quyết và 02 ý kiến chưa được giải quyết.

Một số kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản cần bố trí vốn hoặc phải ghi vốn trong kế hoạch đầu tư công theo từng giai đoạn đã được UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương báo cáo, giải trình với cử tri và được cử tri

nhất trí, đồng tình. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành đã tiếp thu kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Một số ý kiến mang tính góp ý, xây dựng đã được UBND tỉnh phân công cơ quan chuyên môn tiếp thu trả lời, giải thích thấu đáo. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian quy định. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Các ý kiến, kiến nghị từ kỳ họp thứ ba trở về trước

Đến thời điểm giám sát vẫn còn 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X trở về trước đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết.

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐANG TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT

1. Các ý kiến trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X

1.1. Các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết (03 ý kiến)

1.1.1. Ý kiến đề nghị giải quyết dứt điểm việc phân định ranh giới giữa đất rừng Đội K98 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang quản lý và đất rừng sản xuất¹ của các hộ dân.

Qua giám sát cho thấy, nội dung ý kiến liên quan đến khu đất trồng rừng phòng hộ do Đội K98, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện với người dân đã có từ thời điểm trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX.

Theo các văn bản của cơ quan có liên quan (*UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh*), thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện trồng rừng phòng hộ theo Quyết định số 842/QĐ-UB ngày 29/12/1998 về việc phê duyệt dự án khả thi xây dựng rừng khu vực Đèo Giàng - Bạch Thông, từ giai đoạn 1998-2005; diện tích thực hiện dự án là 2.222ha, trong đó có 99,84ha đất trùng chéo với 10 hộ dân được cấp giấy chứng nhận trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 2009, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Báo cáo số 2889/BC-BCH ngày 08/12/2021 và nội dung tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 138/STMMT-ĐĐ ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1004/UBND-NNTNMT ngày 22/02/2022 giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc kế hoạch nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ tỷ lệ 1/10.000 dự án xây dựng rừng khu vực Đèo Giàng - Bạch Thông trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở bố trí kinh phí, triển khai thực hiện. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập dự toán kinh phí đo đạc, lập bản đồ và thực hiện các bước theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đó giải quyết dứt điểm nội dung ý kiến của cử tri.

¹ Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, diện tích đất đang trùng chéo với người dân là đất rừng phòng hộ, không phải đất rừng sản xuất như ý kiến cử tri nêu.

1.1.2. Ý kiến đề nghị sớm giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn trên địa bàn Tổ dân phố Lũng Lịa, và Tổ dân phố Bản Hòa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Qua giám sát cho thấy, hiện nay trên địa bàn thị trấn Nà Phặc còn có 114 trường hợp hộ gia đình có phát sinh vướng mắc, tranh chấp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn với tổng diện tích là hơn 276 ha.

Tại Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X có nêu: Sau khi rà soát các thửa đất lâm nghiệp tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 thì có 03 thửa đất đã cấp trùng lên đất của các hộ dân đã được UBND huyện Ngân Sơn cấp Giấy chứng nhận từ năm 2009. UBND tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (đối với 03 thửa đất cấp trùng). Tuy nhiên, qua khảo sát tại UBND huyện Ngân Sơn thì 03 thửa đất đã cấp trùng này không thuộc địa bàn Tổ dân phố Lũng Lịa và Tổ dân phố Bản Hòa, thị trấn Nà Phặc mà cử tri có ý kiến; việc tranh chấp đất đai giữa người dân trên địa bàn thị trấn Nà Phặc nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn vẫn đang được các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu giải quyết.

1.1.3. Ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xử lý khắc phục việc đất sụt lún tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể hiện nay có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng trực tiếp đến 11 nhà dân đang sinh sống.

Qua giám sát cho thấy vị trí dự kiến thực hiện Dự án khắc phục sạt lở thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể, cần thực hiện nhiều thủ tục về đất đai, môi trường. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ba Bể đang tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xem xét nguồn vốn phù hợp, hiệu quả để thực hiện khắc phục sạt lở thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu.

1.2. Các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết (02 ý kiến)

1.2.1. Đối với ý kiến, kiến nghị về việc hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn có ao ruộng bị vùi lấp do sạt lở chân đập giữ nước của Công ty TNHH Ngọc Linh, đồng thời cử tri cũng đề nghị công ty có phương án khắc phục hậu quả khôi phục lại diện tích đất ruộng bị vùi lấp để người dân canh tác sản xuất.

Qua giám sát cho thấy:

a) Về việc chi trả thiệt hại sản lượng diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp vụ mùa năm 2021: Ngày 17/5/2022, Công ty TNHH Ngọc Linh đã tiến hành chi trả tiền cho 22 hộ dân với tổng số tiền 74.191.408 đồng (Bảy mươi bốn triệu một trăm chín mươi một nghìn bốn trăm linh tám đồng), các hộ dân đã nhận đủ số tiền và không có ý kiến thêm.

b) Đối với việc nạo vét khối lượng đất đá bồi lấp tại suối Khau Cùm, đất nông nghiệp của người dân thôn Bản Diều: Cuối tháng 3 năm 2022, Công ty TNHH Ngọc Linh đã thực hiện nạo vét lòng suối, cải tạo lại ao cá và ruộng lúa cho các hộ dân, đắp bờ ruộng trả lại hiện trạng ban đầu cho 04 hộ với diện tích khoảng 4.000m² và gia cố bằng cách dùng cây tre để đóng cọc, xếp các bao cát sỏi và bạt để giữ đất đá ngăn không cho chảy trôi xuống lòng suối. Tuy nhiên, do trận mưa lũ đêm ngày 09/5/2022 và rạng sáng ngày 10/5/2022 rất lớn, lượng nước nhiều nên đã làm hàng rào gia cố bị đổ, hư hỏng hoàn toàn, phần diện tích đất ruộng đã nạo vét thành ruộng bị dòng chảy phá thành suối và trở lại hiện trạng gần như ban đầu.

Sau trận mưa lũ, sáng ngày 10/5/2022 Công ty TNHH Ngọc Linh đã phối hợp cùng đoàn kiểm tra của UBND xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn tiến hành đi kiểm tra, thống kê thiệt hại tại hiện trường bị ảnh hưởng và xác định có 3 nguyên nhân gây ra thiệt hại gồm:

+ Do thiên tai gây ra.

+ Do 4 công xả từ đường tỉnh 254, đoạn km76+384 phần đất đá từ năm 2020 đọng lại hiện tại đã trôi xuống suối tương đối nhiều và đôi của hộ gia đình Bà Hùng, Ông Cát, Ông Anh cũng bị sạt lở, nước các cống dọc trục đường 254 chảy lớn làm đất đá chảy trôi xuống suối.

+ Do xả nước hồ điều hòa của Công ty TNHH Ngọc Linh.

Ngày 17/5/2022, Công ty TNHH Ngọc Linh đã chủ động mời UBND xã Ngọc Phái làm việc để thống nhất phương án trước mắt là hỗ trợ sản lượng vụ Xuân năm 2022 cho các hộ dân thôn Bản Diều bị ảnh hưởng do trận mưa lũ sáng ngày 10/5/2022, sau đó sẽ bàn bạc và thống nhất phương án nạo vét đất đá và cải tạo khu ruộng cho các hộ dân thôn Bản Diều phần do xả nước hồ điều hòa của Công ty TNHH Ngọc Linh làm ảnh hưởng. Sau khi thu hoạch vụ xuân năm 2022, Công ty TNHH Ngọc Linh sẽ cùng UBND xã Ngọc Phái thống nhất lập phương án hỗ trợ sản lượng cho người dân phần do Công ty TNHH Ngọc Linh xả nước làm ảnh hưởng và áp giá theo thời điểm.

c) Dự kiến phương án khắc phục của công ty trong thời gian tới: Công ty TNHH Ngọc Linh đã thiết kế và dự kiến xây dựng hệ thống mương thoát nước từ hồ điều hòa đến chân đập với chiều dài 175m, chiều rộng 4m. Xây dựng bể tiêu năng dài 10m, rộng 6m, sâu 2,5m để giảm áp lực nước từ trên hồ chảy xuống chân đập. Xây dựng hệ thống thoát nước bằng 2 cửa van dài 2m, rộng 2m đảm bảo quá trình thoát nước khi trời mưa to và cấp đủ nước cho việc tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp phía hạ lưu. Toàn bộ hệ thống ta luy phía bên dưới được gia cố, lu lèn chặt cùng với hệ thống điều hòa hồ dự trữ nước đảm bảo nước không tràn qua đập, không gây sạt lở, xói mòn vào ta luy. Chủ động ứng phó khi trời mưa lũ không làm ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của bà con thôn Bản Diều.

1.2.2. Đối với ý kiến đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 3 đi vào khu Trại tạm giam công an tỉnh và xác định cấp quản lý tuyến đường nêu trên

Nội dung đề nghị của cử tri thuộc đoạn tuyến từ Quốc lộ 3 đi vào Trại tạm

giám Công an tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn (*đồng thời cũng là tuyến đường chuyên dùng phục vụ vận chuyển, khai thác VLXD của mỏ đá Suối Viên, Cốc Ngân và Nhà máy gạch công nghệ xanh*) được đầu tư xây dựng năm 2004 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Căn cứ Văn bản số 63/BC-TCĐT ngày 13/7/2006 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn về Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án Đường vào nhà máy xi măng Bắc Kạn; Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/7/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đường vào nhà máy xi măng Bắc Kạn thì đơn vị tiếp nhận tài sản là Nhà máy xi măng Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, xây dựng cơ chế quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình trên. Hiện nay, Nhà máy xi măng Bắc Kạn đã ngừng hoạt động. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh chưa làm rõ được lộ trình, kế hoạch cải tạo nâng cấp, phương án giải quyết đối với việc thu hồi và bàn giao tuyến đường trên.

1.3. Các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết do nguyên nhân khách quan

Trước và sau kỳ họp thứ sáu, có 22 ý kiến thuộc lĩnh vực điện lực - viễn thông đề nghị nâng cấp, cải tạo lưới điện, hỗ trợ xây dựng cột điện bằng bê tông, phủ sóng di động... đã được Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Viễn thông tiếp thu trả lời và sẽ triển khai thực hiện khi được cấp vốn. Bên cạnh đó, có 02 ý kiến thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp; giảm nghèo đã được UBND tỉnh tiếp thu có ý kiến với các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết. Cụ thể:

Đối với các ý kiến đề nghị quan tâm đầu tư kéo điện lưới quốc gia đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, UBND tỉnh đã có văn bản đăng ký nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời Bộ Công thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư công "*Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025*", trong đó có tỉnh Bắc Kạn thuộc phạm vi chương trình. Trong giai đoạn 2021-2025, khi được Trung ương bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, triển khai thực hiện việc đầu tư lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh.

Về ý kiến đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn Châu Phi năm 2021: Qua giám sát cho thấy, việc hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương theo từng thời điểm, từng năm xảy ra dịch bệnh. Năm 2021, Chính phủ chưa ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đối với nội dung này, UBND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ (*Báo cáo số 565/BC-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn*). Bên cạnh đó, tại Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên

cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 có nêu “ *cơ chế, chính sách hỗ trợ gia súc, gia cầm mắc bệnh buộc tiêu hủy thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Riêng đối với lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương theo từng thời điểm, từng năm xảy ra dịch bệnh*”. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 theo đề nghị của cử tri đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu và tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để có cơ sở và áp dụng định mức hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Về ý kiến đề nghị xây dựng tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo sát hơn và ban hành các chính sách giảm nghèo thực sự hiệu quả, khuyến khích người dân thoát nghèo. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp, tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

2. Các ý kiến, kiến nghị đang tiếp tục giải quyết từ kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X trở về trước (12 ý kiến)

Qua giám sát, đến nay còn một số kiến nghị tồn đọng từ kỳ họp thứ ba trở về trước liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau, tính chất nội dung phức tạp, cần có thời gian để giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo cụ thể giải quyết từng nội dung kiến nghị, cụ thể:

2.1. Ý kiến đề nghị cho hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Qua rà soát, trên toàn tỉnh có 403 trường hợp cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tổng số tiền dự kiến để chi trả chế độ trên là hơn 6 tỷ đồng. Ngày 18/11/2021, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 4257/CAT-PX01 đề nghị Cục H01, Bộ Công an cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công an chưa cấp kinh phí cho Công an tỉnh Bắc Kạn để chi trả chính sách cho cán bộ, chiến sĩ.

2.2. Ý kiến đề nghị giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính 364 giữa xã Sơn Thành và xã Văn Lang, huyện Na Rì.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiến độ Dự án 513 “*Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính*” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh khác bị

kéo dài hơn so với kế hoạch dự kiến và phải xin gia hạn thời gian nộp về Bộ Nội vụ. Hiện nay, Sở Nội vụ đang chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện những bước cuối cùng để trình Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và bàn giao cho địa phương bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn dự kiến trong năm 2022. Sau đó sẽ bàn giao cho các địa phương trên địa bàn tỉnh để quản lý, sử dụng, làm căn cứ để giải quyết dứt điểm vấn đề vướng mắc cử tri nêu ở trên.

2.3. Ý kiến đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai danh giới 364 đoạn giáp ranh giữa xã Như Cố và xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.

Điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 giữa xã Bình Văn, huyện Chợ Mới và thôn Nà Luống, xã Như Cố, huyện Chợ Mới được UBND xã Như Cố và xã Bình Văn hiệp thương thống nhất giải quyết trong quá trình thực hiện Dự án 513 trên địa bàn hai xã. UBND huyện Chợ Mới đã thực hiện các quy trình theo kế hoạch chung của Dự án 513 trên địa bàn huyện.

Đối với Dự án 513, hiện nay Sở Nội vụ đang chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện những bước cuối cùng để trình Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và bàn giao cho địa phương bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bắc Kạn; sau đó sẽ bàn giao cho các địa phương để quản lý, sử dụng

2.4. Ý kiến đề nghị có phương án sắp xếp biên chế, cán bộ xã Tân Tú, huyện Bạch Thông sau khi sát nhập bộ máy hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại huyện Bạch Thông, công chức cấp xã toàn huyện có mặt là 274/tổng số được giao là 276 (*thiếu 02 theo quy định*). Tuy nhiên, tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn (*trong đó có xã Tân Tú*) vẫn còn tình trạng vượt quá số lượng quy định. Hiện nay, UBND huyện Bạch Thông đã có phương án bố trí, sắp xếp theo lộ trình đảm bảo đúng quy định không ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, công chức nói chung.

2.5. Ý kiến về việc đền bù thiệt hại do chất độc xyanua còn tồn đọng tại khu vực thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (chưa thể giải quyết do nguyên nhân khách quan).

Hiện nay, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can; do đó, chưa có cơ sở xác định tổ chức, cá nhân đền bù thiệt hại.

2.6. Ý kiến đề nghị giải quyết dứt điểm vụ án khai thác, vận chuyển gốc Gù hương tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông

Hiện nay theo yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định thêm một số nội dung có liên quan.

2.7. Ý kiến phản ánh: Đường tỉnh ĐT258 đoạn qua thôn Nà Giáo, xã Yên Dương đã xuống cấp, mặt đường trơn trượt gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, giải quyết dứt điểm.

Qua giám sát cho thấy, Sở Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng kiểm tra, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để khắc phục.

2.8. Ý kiến đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cho đúng với hiện trạng thực tế do trùng chéo trong việc quy hoạch, xác định 3 loại rừng trên địa bàn các xã vì rừng sản xuất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Ý kiến, kiến nghị của cử tri là có cơ sở và vấn đề này đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, đầu tư của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 15/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 27/TTr-SNN đề xuất thực hiện dự án rà soát, cập nhật hiện trạng, điều chỉnh ranh giới bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Kạn trình UBND tỉnh xem xét. Đến nay dự án đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện theo các ý kiến góp ý để tham mưu cho UBND tỉnh.

2.9. Ý kiến đề nghị chỉ đạo Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh khai thác dứt điểm rừng trồng tại xã Bằng Thành để bàn giao lại đất cho người dân sản xuất.

UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Bằng Thành theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện của Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh. Qua kiểm tra thực địa và báo cáo của UBND xã Bằng Thành về tiến độ khai thác gỗ của Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh, kết quả đến nay đã thực hiện khai thác xong, cụ thể:

Tại thôn Phja Đăm đã khai thác xong năm 2021, tại thôn Khuổi Mạn đến tháng 6 năm 2022 đã khai thác xong. Tuy nhiên, sau khi khai thác xong Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh chưa thực hiện bàn giao đất cho UBND xã Bằng Thành quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3508/UBND-KTTCKT ngày 28/6/2019. UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo UBND xã Bằng Thành tiếp quản, quản lý đối với diện tích đất Công ty đã khai thác xong không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng. Sau khi Công ty bàn giao trả lại đất cho địa phương, UBND huyện Pác Nặm sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã Bằng Thành xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.

2.10. Ý kiến đề nghị bàn giao đất của Dự án tái định canh, định cư Đồn Đền – Khuổi Luông cho địa phương quản lý.

Qua giám sát, dự án tái định canh, định cư Đồn Đền - Khuổi Luông do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể làm chủ đầu tư. Ngày 22/11/2021, UBND huyện

Ba Bể đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể họp và thống nhất nhất trí về chủ trương tiếp nhận tài sản Dự án khu tái định cư Đồn Đền - Khuổi Luông, xã Khang Ninh để quản lý theo quy định. Để điều chuyển tài sản Dự án trên theo quy định, UBND huyện Ba Bể đã đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục của dự án (*bao gồm: Hồ sơ đất đai, hồ sơ thiết kế, hồ sơ quyết toán...*), gửi UBND huyện cùng tham gia ý kiến góp ý, hoàn thiện Kế hoạch làm cơ sở để tổ chức thực hiện tiếp nhận tài sản theo quy định. Đồng thời rà soát tất cả các hạng mục của dự án còn thiếu về hồ sơ đất đai, các văn bản pháp lý liên quan đến dự án; báo cáo UBND tỉnh về kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ trích đo các hạng mục của dự án trước khi bàn giao cho địa phương tiếp nhận và quản lý tài sản theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể chưa thực hiện xong các thủ tục theo quy định.

2.11. Ý kiến đề nghị bồi thường đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 cho một số hộ dân thuộc tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tham mưu văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông - Vận tải để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn kiểm tra, rà soát các hồ sơ tài liệu liên quan để thực hiện.

2.12. Ý kiến đề nghị có cơ chế cho người dân khai thác hoặc có chính sách hỗ trợ cho người dân trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

Hiện nay, tồn tại thực trạng diện tích rừng trồng của người dân nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng đã đến tuổi khai thác, tuy nhiên không được khai thác. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, báo cáo, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ đề nghị được chuyển loại rừng từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất cụ thể: UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Báo cáo số 685/BC-UBND ngày 20/11/2020, trong đó đề xuất chuyển ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ 459,9 ha. Tại Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ giai đoạn 2021 - 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 cũng có nội dung điều chỉnh chuyển diện tích đất đã được các hộ gia đình trồng rừng, canh tác nương rẫy ra khỏi rừng đặc dụng. Tuy nhiên việc chuyển loại rừng từ rừng đặc dụng sang loại rừng khác phải phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu (*trong đó có nội dung đề xuất chuyển rừng trồng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng sang quy hoạch rừng sản xuất*) để phục vụ xây dựng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì*) và Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì*). Hiện nay, các cơ quan chủ trì đang

trong quá trình thu thập tổng hợp, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương đối với dự thảo Quy hoạch.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Ưu điểm

Sau khi nhận được các văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri nêu. Các đơn vị đã thực hiện việc gửi trực tiếp văn bản trả lời đến cử tri có ý kiến, kiến nghị hoặc gửi về địa phương nơi cử tri cư trú để thực hiện việc niêm yết công khai văn bản trả lời cử tri theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

- Một số ý kiến, kiến nghị giải quyết còn chậm và trải qua nhiều kỳ họp chưa được UBND tỉnh đưa ra giải pháp để giải quyết dứt điểm, kéo dài; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm trong phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri².

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị, đặc biệt là các kiến nghị đã tồn tại qua nhiều kỳ họp. Kết quả trả lời, giải quyết cần tuyên truyền đến đông đảo cử tri, tránh để cử tri phản ánh nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri, gây bức xúc trong nhân dân. Xác định rõ thời hạn giải quyết để làm cơ sở đôn đốc các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

- Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau:

+ Tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Ngọc Linh xác định trách nhiệm giữa các bên liên quan, làm cơ sở hỗ trợ hoặc đền bù cho một số hộ dân tại thôn Bản Diều, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn có ao, ruộng bị vùi lấp do sạt lở chân đập giữ nước hồ điều hòa của Công ty TNHH Ngọc Linh và việc thi công đường ĐT 254 do Ban làm chủ đầu tư.

+ Có phương án giải quyết cụ thể đối với việc giao đơn vị quản lý, nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 đi vào khu Trại tạm giam Công an tỉnh.

+ Chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan sớm giải quyết dứt điểm việc phân định ranh giới giữa đất rừng do Đội K98, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý với đất của các hộ dân.

²Sự phối hợp của Công ty TNHH Ngọc Linh và Ban QLDA ĐTXD tỉnh trong việc thống nhất phương án khắc phục, hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn có ao ruộng bị vùi lấp do quá trình thi công tuyến đường ĐT 254 và việc sạt lở chân đập giữ nước của Công ty TNHH Ngọc Linh.

+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, trong đó có tranh chấp tại các địa phương mà cử tri có ý kiến.

+ Sớm điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó lưu ý các ý kiến nhân dân, chính quyền cơ sở để xác định các loại rừng sát với thực tế để vừa bảo tồn, phát triển rừng vừa đảm bảo an sinh xã hội.

+ Tiếp tục xem xét, giải quyết dứt điểm ý kiến đề nghị xem xét bồi thường giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân thuộc tổ 7 phường Phùng Chí Kiên trong quá trình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn qua thành phố Bắc Kạn theo đúng quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để sớm bàn giao đất của Dự án tái định canh, định cư Đồn Đền – Khuổi Luông cho địa phương quản lý.

2. Đối với Công an tỉnh

- Tiếp tục bám sát, có ý kiến với Bộ Công an về việc cho ý kiến cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn.

- Tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội liên quan đến việc khai thác, vận chuyển gốc Gù hương tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông.

- Tiếp tục chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ việc ô nhiễm môi trường và trâu bò chết tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.

3. Đối với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, nhất là những vấn đề được kiến nghị nhiều lần để có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết từ kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X trở về trước của Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận TU;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Quang Nhất